

สินค้าอันตราย ที่ สคบ. มีคำสั่งห้ามขาย

นางสาวสิริกัลป์ แจ่มชื่น

นักประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันมีสินค้าอันตรายอยู่หลายชนิดที่ลักลอบขายให้ผู้บริโภค สินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออกคำสั่งห้ามขายมีดังนี้

ลวดตัดฟันแพชชั่น เป็นสินค้าที่มีสารปนเปื้อนโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว พลวง ซีลีเนียม โครเมียม และสารหนู วัสดุไม่ได้มาตรฐาน การนำมาคล้องที่ฟันด้วยลวดที่ไม่แข็งแรงมีโอกาสหลุดลงคอทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้

ตัวดูดน้ำ ของเล่นชนิดนี้จะเป็นอันตรายมากสำหรับเด็ก เพราะตัวดูดน้ำสามารถพองตัวได้ในน้ำย่อยเทียม ซึ่งมีสภาพเดียวกับน้ำย่อยในกระเพาะลำไส้มนุษย์และสามารถพองตัวได้ถึง 5 เท่า ภายในระยะเวลาการย่อยตามสภาพในกระเพาะ และยังมีลักษณะเหนียวไม่มีการย่อยตัว หากกลืนกินเข้าไปจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อระบบย่อยการขับถ่ายและทำให้ลำไส้อุดตันได้

ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ สินค้าชนิดนี้จะมีสารเอทิลอาซีเทต ซึ่งเป็นสารระเหยตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและจัดเป็นสารเสพติดตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย หากมีการสูดดมสารชนิดนี้เข้าไปจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆในร่างกายและอาจทำให้เสียชีวิตได้

ปืนฉีดน้ำหรือเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง อันตรายของสินค้าชนิดนี้อยู่ที่ความแรงของน้ำเมื่อกระทบส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายจะทำให้รู้สึกเจ็บและหากกระทบดวงตาอาจเกิดอันตรายรุนแรงจนถึงขั้นตาบอดได้

อุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตสำหรับแก๊งค์คน ปัจจุบันมีการผลิตออกมาขายในรูปแบบต่างๆ เช่น หมากฝรั่งรีโมท รถยนต์ ปากกา สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้า จากการทดสอบมีค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด ประมาณ 500 -1,000 โวลต์สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอวัยวะของร่างกายได้อย่างต่อเนื่องและคงที่ตลอดระยะเวลาที่กดหรือดึงอุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วตามผิวหนังสูงเกินกว่า 0.02 แอมแปร์ มีผลทำให้หมดสติ หากกระแสไฟฟ้าสูงเกินกว่า 0.2 แอมแปร์ จะทำให้ผิวหนังบริเวณที่เป็นเส้นทางการเดินของกระแสเกิดเป็นรอยแผลไหม้ จึงอาจเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กหรือผู้ป่วยโรคหัวใจ

ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดเจน เป็นอันตราย ติดไฟได้ง่าย ซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตุลูกโป่งติดไฟจนทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บมาแล้ว

เครื่องทำน้ำเย็น...

เครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำหรือท่อส่งน้ำ ซึ่งเป็นเครื่องที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่ไม่ถูกต้อง มีการใช้สารตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำดื่ม และจากการตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบการปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำดื่มเกินมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน

เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าแบบชั้วเปลือย เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำให้น้ำร้อน โดยผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำโดยตรงนั้นเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ ถ้าผู้ใช้ถือจิวต์ลู่ไฟฟ้าสัมผัสกับน้ำที่ต้ม เช่น ตักหรือคน หรือเทน้ำจากภาชนะโลหะลงไปในถ้วยหรือน้ำที่กำลังต้ม หากเสียบปลั๊กเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าไว้ กระแสไฟฟ้าจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายได้แม้จะมีฉลากสินค้ากำกับวิธีการใช้ไว้แล้วก็ตาม

ภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ ภาชนะประเภทนี้ ถ้านำมาใช้ในงานในอุณหภูมิที่สูงจะมีตะกั่วละลายออกมาปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สารที่ใช้วิธีไบโอเทคนิค เนื่องจากสารชนิดนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ และมีประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากการใช้สารดังกล่าว สารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคที่ผลิตใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกายให้คนไข้เป็นการผลิตวัสดุขึ้นเอง เป็นวิธีที่ไม่ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างถูกขั้นตอนตามหลักวิชาการทางการแพทย์ และยังไม่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อุปกรณ์เสริมจุกแบบไม่ถาวร การใช้อุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดแผลภายในจุก เกิดการอักเสบติดเชื้อได้

บาราคุ หมายถึง หม้อสุบยาสุบแบบอาหารับ เป็นอุปกรณ์สำหรับสูบควันผ่านน้ำ เกิดจากการเผาไหม้หรือการใช้ความร้อนผ่านพืชหมัก ผลไม้ สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกคำสั่งห้ามขาย และห้ามให้บริการ บาราคุ บาราคุไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า และตัวยาบาราคุ น้ำยาสำหรับเติมบาราคุไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า สินค้าดังกล่าวมีสารเคมี และสารโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง เสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆ หรือแพร่กระจายโรคติดต่อ เนื่องจากพฤติกรรมการสูบบาราคุ มักจะมีการผลิตเปลี่ยนและหมุนเวียนกันสูบภายในกลุ่ม

บัตรพลังงาน เนื่องจากมีระดับของรังสีสูงกว่าระดับปกติตามธรรมชาติหลายเท่าตัว มีแร่ยูเรเนียมและทอเรียมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว

พบเห็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย สามารถแจ้งได้ที่ สคบ. สายด่วน 1166

.....